

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรุงเทพธุรกิจ

'บีทีเอส' จัดทัพธุรกิจใหม่ดันรายได้ในเครือโต 25% ยาว 3 ปี

คาดปีหน้ารับกำไรพิเศษโอนธุรกิจอสังหาฯ 2 พันล้าน

'บีทีเอส' ทயอยรั้งผลตอบแทนจากการลงทุน คาดรายได้เติบโตปีละ 25% ต่อเนื่องใน 3 ปี ข้างหน้า ประเมินการโอนธุรกิจอสังหาฯ ให้ 'ยูซีดี' เพื่อจัดกลุ่มธุรกิจ พร้อมรับรู้กำไรพิเศษ 2,000 ล้านบาท

'ซีไอเอ็มบี' ลดลงทุนบอนด์ยุโรป-จีน

นายวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดคาดว่าจะเกิดขึ้น 3 ครั้งปีหน้า ซึ่งมากกว่าตลาดคาดไว้เพียง 1-2 ครั้ง และอาจทำให้เกิดตลาดผันผวนได้

ตลาดเร่งดึง 'ต่างชาติ' ซื้อหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ เร่งเจาะฐาน นักลงทุนต่างชาติ เน้นกลุ่มประเทศที่ลงทุนไทยน้อย หวังเพิ่มสัดส่วน เน้นสร้างความรู้จักดึงเข้าไอพีโอ แจงสัดส่วนนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยสมดุล ขณะที่การซื้อขายโกลด์ดีที่เริ่มเปิดซื้อขาย ได้รับการตอบรับดีแจงมาตรการภาษีหุ้น

เดลินิวส์

ชี้คนรุ่นใหม่สนใจลงทุน ตลท. จัดตั้งวินจอย. ออมเงินรับมือเอาไว้ใช้ 'หลังเกษียณ'

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ตลท. ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ศึกษาการออมของกลุ่มอาชีพอิสระ โดยนำร่องสำรวจวินมอเตอร์ไซค์ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มคนที่ไม่มีเงินเดือนประจำให้สามารถเข้ามาออมเงินในแต่ละเดือน โดยหลังจากนี้จะนำข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์และพิจารณาเพื่อนำมาปรับปรุง เพื่อผลักดันให้คนที่มียาได้ไม่มั่นคงสามารถลงทุนและมีเงินออมรองรับการเกษียณอายุ

จีรัฐดูแลบาทแข็งค่าเกินคู่แข่ง

นายเกรียงไกร เชียรกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ภาคเอกชนอยู่ระหว่างติดตามการเคลื่อนไหวค่าเงินบาท เนื่องจากขณะนี้ค่าเงินบาทแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งทางการค้า อยู่ที่ระดับ 32.83 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องดูแลไม่ให้ผันผวนเร็วเกินไป เพราะอาจกระทบต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันในการส่งออกของไทยได้

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

จีดีพีไตรมาส3โตพรวด4.3% สูงในรอบ4ปีครึ่งส่งออก-อุตสาหกรรม

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ จีดีพี ไตรมาสที่ 3 ปี 60 ว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ขยายตัว 4.3% ขยายตัวสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาสหรือเป็นเวลากว่า 4 ปีครึ่งเป็นผลมาจากเครื่องยนต์เศรษฐกิจทุกตัวติดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกในไตรมาสนี้ขยายตัว 12.5% สูงสุดในรอบ 19 ไตรมาส และการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 4.3% สูงสุดในรอบ 18 ไตรมาสทำให้สศช.ต้องปรับตัวเลขเศรษฐกิจไทยทั้งปีเพิ่มขึ้น จากเดิมคาดว่า ขยายตัว 3.5- 4% เป็น 3.9% โดยคนไทยจะมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 225,520 บาทต่อปี ขณะที่ส่งออกจะขยายตัว 8.6%

ไทรอัมพ์ส่งบิกไบค์2รุ่น เอาใจสาวกชอบความแรง

นายจักรพงษ์ ศานติรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า ช่วง 2 เดือนสุดท้ายปีนี้ได้เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไทรอัมพ์ 2 รุ่นใหม่สไตล์คลาสสิกตระกูลบอนเนวิลล์ คือ บอนเนวิลล์ บอบเบอร์ แบล็ค และบอนเนวิลล์ สปีดมาสเตอร์ ราคาประมาณ 625,000 บาท เพื่อเอาใจสาวกไทรอัมพ์ โดยยังคงเอกลักษณ์รถตระกูลดังกล่าวแบบดั้งเดิมไว้ครบถ้วน ทั้งด้านสมรรถนะและเทคโนโลยี ซึ่งเริ่มเปิดให้จองได้ภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2017 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-11 ธ.ค.นี้ รวมทั้งภายในงานจะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์อีก 1 ตระกูลใหม่ กระตุ้นตลาดท้ายปีด้วย

2กรมรัษฎาขึ้นเดือนแรกจลย ดันเก็บรายได้เฉียด2แสนล.

นายสุวิทย์ โจรนวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิเดือน ต.ค. 60 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 61 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 192,425 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 9,180 ล้านบาท โดยสาเหตุจากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ การจัดเก็บภาษี และการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอื่น สูงกว่าประมาณการ โดยเฉพาะภาษีสำคัญ เช่น ภาษีเบียร์ ภาษีน้ำมัน และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงกว่าเป้าหมายอย่างชัดเจน

ไทยรัฐ

สศช.คาดปีนี้จีดีพีทะยาน 3.9% "สมคิด" สูดปลื้ม!เศรษฐกิจไทยมาไกลแล้ว

สศช.เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ปีนี้ขยายตัว 4.3% สูงสุดรอบ 18 ไตรมาส รับแรงหนุนจากการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ภาคเกษตรผลิตพุ่ง จุดราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรลดฮวบ พร้อมปรับคาดการณ์ทั้งปี 60 เป็นโต 3.9 จากเดิม 3.7% ส่วนปีหน้าคาดขยายตัว 4.1%

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คนจนรอดซื้อสินค้ากระจุก 5 พันล้าน

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า จากที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาจำนวน 11.4 ล้านคนและกรมบัญชีกลางได้เริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในส่วนภูมิภาค 70 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา และผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.2560 ที่ผ่านมา โดยมีสิทธิได้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 10.45 ล้านคน คิดเป็น 92% ส่วนผลงานใช้จ่ายใช้สอยที่ร้านธงฟ้าประชารัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- 12 พ.ย. 2560 คิดเป็น 19.8 ล้านรายการ วงเงิน 5,225 ล้านบาท

เวนคืนที่ถ่วงรถไฟฟ้ามหานคร

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)ในฐานะผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรงเปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองล่าช้ากว่าแผนประมาณ 3 เดือนเพราะรอการเวนคืนพื้นที่จากประชาชนและอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานกับกรมทางหลวง และกรุงเทพมหานคร(กทม.)เพื่อขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง โดยการเวนคืนนั้นคาดว่าจะประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการเวนคืน และการขอสงวนทรัพย์สินเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าเป็นกรณีเร่งด่วน จะมีผลบังคับใช้เดือน พ.ย.นี้ จากนั้น รฟม.จะรวบรวมพื้นที่ให้ได้ 70% ก่อนส่งมอบให้ผู้รับเหมา คาดจะส่งมอบพื้นที่และเริ่มก่อสร้างได้ไตรมาสที่ 1 ปี 61

เลื่อนบังคับใช้ "ชิมอัตลักษณ์"

นายก่อเกียรติ จิตานันท์วิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เปิดเผยว่า หลังจากที่ กสทช.ได้ออกประกาศและแจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์มือถือทุกรายให้จัดทำระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยระบบการตรวจสอบอัตลักษณ์ ทั้งการตรวจสอบใบหน้า หรือสแกนลายนิ้วมือ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.นี้ ขณะนี้ค่ายมือถือได้แจ้งว่าขั้นตอนการดำเนินงานยังติดปัญหาหลายเรื่องจึงขอเลื่อนการจดทะเบียนออกไปก่อน ทำให้ กสทช.ต้องออกประกาศใหม่ว่าให้วันที่ 15 ธ.ค.นี้ เป็นการเริ่มให้บริการลงทะเบียนเฉพาะระบบเติมเงินด้วยวิธีอัตลักษณ์ ณ ศูนย์ให้บริการทั่วประเทศและวันที่ 1 ก.พ.2561 เริ่มให้บริการลงทะเบียนด้วยวิธีอัตลักษณ์ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน ณ จุดให้บริการทั้งหมดทั่วประเทศ เช่น ตู้เติมเงินและตู้เติมเงินเพื่อประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ตลาดปลี้งาน SET in the City นักลงทุนหน้าใหม่ตื่นตัวหาโอกาสลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลี้งานมหกรรม SET in the City 2017 คึกคัก เผยคนเข้าร่วมงานมากกว่าปีก่อน 10% และพบว่าเกิน 50% เป็นนักลงทุนหน้าใหม่วัยเริ่มต้นทำงานอายุต่ำกว่า 35 ปี สะท้อนความน่าสนใจและน่าลี้้มลองลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้นเตรียมจัดงานประชุมตลาดอนุพันธ์นานาชาติ วันที่ 25-26 ม.ค.61 เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง 100 รายทั่วโลกมาร่วมงาน

เปิดตัว "มหาวิทยาลัยประชาชน" "ออมสิน" พร้อมปล่อยสินเชื่อให้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าปี 2561 ธนาคารจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่ง เพื่อนำร่องโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหลังจากนั้นจะขยายโครงการไปร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 20 แห่ง โดยโครงการดังกล่าว ธนาคารจะสนับสนุนเงินทุนทางด้านอาหารกลางวัน และค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม เพื่อไม่ให้เป็นการแถมมหาวิทยาลัย ขณะที่มหาวิทยาลัยก็จะนำหลักสูตรการฝึกอบรมและการเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถประกอบอาชีพได้จริง ไปอบรมประชาชนที่เข้าร่วมหลักสูตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองในอนาคต

มหกรรมอารยสถาปัตยกรรมครั้งที่2 ส่งเสริมสิทธิคนพิการ-ผู้สูงอายุ เปิดเวทีแก้ปัญหาการว่างงาน

นายฤกษ์ ละเอียด ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เปิดเผยว่า มูลนิธิได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) และภาคเอกชน จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 หรือมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 วันที่ 1-4 ธ.ค.นี้ ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีแนวคิดหลักคือ การรองรับสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมสิทธิคนพิการ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางอารยสถาปัตย์ในอาเซียน และเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว

รายได้ท่องเที่ยวทะลัก

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปี 2561 กระทรวงจะเน้นเข้าไปศึกษาข้อมูลของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ถูกกฎหมาย มีการกระจายรายได้แท้จริง ไม่ใช่กระจุกอยู่เพียงผู้ประกอบการเพียงบางราย เริ่มต้นที่ธุรกิจโรงแรม ที่พักรีสอร์ต เกสต์เฮาส์ เป็นลำดับแรกและในปี 2559 ไทยมีรายได้จากการใช้จ่ายรวมของนักท่องเที่ยว 2.52 ล้านล้านบาทก่อให้เกิดรายได้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ อาทิ บริการที่พักอาศัย 668,000 ล้านบาท ฯลฯ และมีจำนวนสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 81,565 ราย มีการจ้างแรงงาน 4,257,821 ราย

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

งานเข้าสินค้าไทยเสี่ยงถูกตัดจีเอสพีมะกัน "พาณิชย์"เรียกระดมผู้ประกอบการด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) ได้ประกาศรายการสินค้าที่อาจถูกปลดออกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ที่สหรัฐฯ ใให้กับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดทั่วโลกจำนวน 11 รายการ เพราะคาดว่ามูลค่าการนำเข้าจ่อเกินเพดานที่สหรัฐฯกำหนด โดยสินค้าไทย 3 รายการที่เข้าข่ายถูกระงับสิทธิได้แก่กะทิเลนส์แว่นตาและเครื่องซักผ้า โดยหากสินค้าไทยถูกระงับสิทธิจริงจะมีผลไม่เกินวันที่ 1 ก.ค. 61 ระหว่างนี้สหรัฐฯยังคงให้สิทธิผู้ส่งออกยื่นเรื่องชี้แจงข้อมูลจนถึง 5 ธ.ค.นี้

แสนสิริผุด "อณาสิริ" รุกตลาด

น.ส.วิลาสิณี เดชอมรธัญ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทได้เปิดตัวแบรนด์บ้านใหม่ภายใต้ชื่อ "อณาสิริ" เจาะกลุ่มลูกค้าระดับราคา 1-5 ล้านบาท ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทพัฒนาโครงการแบบมิกซ์โปรดัคส์ที่รวมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ไว้ในโครงการเดียวกันโดยประเดิมโครงการแรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับโครงการ อณาสิริ อยุธยา ซึ่งพื้นที่นี้บริษัทไม่เคยเข้ามาพัฒนาโครงการมาก่อนแต่ก็มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี

มติชน

เงินนอกไหลเข้าต้นบาทแข็งไปก เจียด3แสนล้าน/ทำสถิติรอบ30เดือน เหตุเศรษฐกิจ-ส่งออกดี-การเมืองนิ่ง

ต่างชาติเงินเข้าไทยแล้ว 2.89 แสนล้าน คาดสิ้นปีทะลัก 3 แสนล้าน ต้น'บาท'แข็งไปก สูงสุดรอบ 30 เดือน ยังไร้แววปัจจัยกดดันค่า เหตุ ศก.-ส่งออกดี ปีหน้ามีเลือกตั้ง ลุ้น กม.ภาษีใหม่สหรัฐ 27 พ.ย.นี้ หากไม่ผ่าน ได้เห็น 32.50 บาท/ดอลลาร์ ธปท.ยังนิ่งปล่อยตามกลไกตลาด

ชีวัยเริ่มทำงานมุ่งลงทุนเพื่อมั่นคง

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า การจัดงาน SET in the city ช่วงวันที่ 16-19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนหน้าใหม่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มคนเพิ่งเริ่มทำงาน (เฟิร์สส์ จ๊อบเบอร์) ที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ให้ประชาชนหันมาวางแผนทางการเงินและออมเงินผ่านการลงทุนในระยะยาวมากขึ้น ปัจจุบันสัดส่วนนักลงทุนส่วนบุคคลอยู่ที่ 50% ใกล้เคียงกับสัดส่วนนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

จัดเก็บเดือนแรกปีงบประมาณ 2561 ไร้อายุเกินเป้า 9 พันล.ฐานะการคลังปี

นายสุวิทย์ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐสุทธิเดือนตุลาคม 2560 เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ว่า จัดเก็บรายได้สุทธิ 192,425 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 9,180 ล้านบาท ผลจากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอื่น สูงกว่าประมาณการ 4,444 ล้านบาท และ 1,376 ล้านบาท หรือ 14.8% และ 8.3% ตามลำดับ โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีเบียร์ ภาษีน้ำมัน และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รถไฟฟ้าสายชมพู-เหลืองเริ่มสร้างปี'61 รฟม.รับหลุมกรอบล่าช้าแล้ว3เดือน ตร.กุมขมับเร่งรับมือกม.ติดหนี้

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแครายมีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าวสำโรง เปิดเผยว่า ทั้งสองโครงการขณะนี้ล่าช้ากว่าแผนประมาณ 3 เดือน เนื่องจากรอเวนคืนพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะสำนักนายกรัฐมนตรีจะออกประกาศภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา รฟม.คาดว่าจะเริ่มส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2561 ทั้งนี้ สายสีชมพูจะพยายามส่งมอบพื้นที่ให้ได้ในเดือนมกราคม 2561 โดยจะเริ่มปิดถนนเบี่ยงช่องจราจร 2 จุดในพื้นที่เวนคืนเพื่อทดสอบการรองรับน้ำหนักของเสาเข็มในตำแหน่งที่ 20 พฤศจิกายน และวันที่ 25 พฤศจิกายน จะดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ส่วนสายสีเหลืองจะล่าช้ากว่าสายสีชมพู แต่พยายามจะส่งมอบพื้นที่ให้ได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561